



NGUYỄN VĂN THẮNG
ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH



Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2025

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Nhân dịp bước sang năm mới 2025 và đón Xuân Ất Tỵ, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tôi trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính.

Trong năm vừa qua, toàn ngành thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường, nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương; ngành Tài chính đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp quản lý sáng tạo, điều hành chính sách tài khóa hợp lý, linh hoạt, hiệu quả với các chính sách vĩ mô; tiếp tục thực hiện giảm thuế, phí và gia hạn tiền thuê đất khoảng 197 nghìn tỷ đồng đã thiết thực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cuộc sống, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, nợ công trong ngưỡng an toàn... Năm 2024, ngành Tài chính đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách được Đảng, Nhà nước giao với hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt dự toán được giao, trong đó thu NSNN vượt khoảng 324 nghìn tỷ đồng.

Năm 2025, chúng ta sẽ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính, cũng là năm về đích để hoàn thành kế hoạch của cả giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh đất nước bước vào Kỷ nguyên mới - “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đảng, Nhà nước ta xác định hoàn thiện thể chế là “đột phá của đột phá”, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước... đã và đang đặt ra cho ngành Tài chính những nhiệm vụ mới với không ít những khó khăn, thách thức. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, kỷ cương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính sẽ vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Nhân dịp năm mới, chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao!

Thân ái,

Nguyễn Văn Thắng

